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�กมล�แจงการทดสอบเอ็นทีและลาสมีความจำเป็น
ชี้รอแค่ผลโอเน็ตจะทำให้แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไม่ทัน

วันนี้ (2 ก.พ.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยถึงกรณีที่สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.)ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะอำนวยการปฎิรูปการศึกษา
ให้ยกเลิกการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอ็นที)
และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ (ลาส) ว่า
โดยส่วนตัวตนเห็นว่าการทดสอบดังกล่าวควรมีอยู่เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรู้ว่า
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) รู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆ เช่น อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
และจะได้รีบแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตรงจุด

 "หากรอเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ที่สอบในระดับชั้นป. 6 ม.3
และม.6 ซึ่งเป็นการสอบในขณะที่เด็กเรียนระดับที่สูงขึ้นแล้ว และมีปัญหาต่าง ๆ สะท้อนออกมาให้เห็น
ก็อาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขได้ทัน" ดร.กมล กล่าว
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